

Đại học Tăng già Trung ương Phật giáo Hàn Quốc

ISSN: 2734-9195 08:46 13/10/2024

Đại học Tăng già Trung ương Phật giáo Hàn Quốc được thành lập với mục tiêu cung cấp nền tảng giáo dục vì sự phát triển bền vững cho sinh viên, giúp họ phát triển toàn diện cả về kiến thức lẫn kỹ năng.

Viết dịch: **Thích Vân Phong**

Nguồn: <https://admission.sangha.ac.kr>

1. Lịch sử

Đại học Tăng già Trung ương Phật giáo Hàn Quốc (중앙승가대학교, Joong-Ang Sangha University, 중앙승가대), là một trong những trường đại học hàng đầu tại Hàn Quốc, tọa lạc tại 123 Seungga-ro, Pungmu-dong, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc, và là một cơ sở đào tạo tăng sĩ Phật giáo hiện đại.

Đại học Tăng già Trung ương Phật giáo Hàn Quốc thành lập vào ngày 24 tháng 02 năm 1979, với danh xưng Tăng già Học viện Trung ương Phật giáo Hàn Quốc với 60 sinh viên đầu tiên theo học tại chùa Bohyeonsa (보혜연사, 보현암) ở thủ đô Seoul, và khánh thành ngày 18 tháng 03 năm 1979. Đến ngày 10 tháng 01 năm 1980 đổi thành danh xưng Đại học Tăng già Trung ương Phật giáo Hàn Quốc.



Ảnh: St

中央僧伽大學校
JOONG-ANG SANGHA UNIVERSITY

Năm 1989, trường nhận được sự chấp thuận của nhiều trường học từ Bộ Giáo dục. Ngày 11 tháng 12 năm 1996, được Bộ Giáo dục phê duyệt là trường đại học chính thức. Ngày 12 tháng 1 năm 2001, chuyển trường đến Gimpo và trở thành trung tâm đào tạo chuyên biệt trên danh nghĩa và thực tế cho người xuất gia tu sĩ.

Đại học Tăng già Trung ương Phật giáo Hàn Quốc, thuộc chi nhánh của Thiên phái Tào Khê, Phật giáo Hàn Quốc, cho đến nay 2024, trường đã đào tạo 2.000 cựu sinh viên từ 42 niên khoá, cống hiến hết mình để bồi dưỡng các nhà lãnh đạo Phật giáo Hàn Quốc.

2. Triết lý sáng lập

Đại học Tăng già Trung ương Phật giáo Hàn Quốc, một cơ sở giáo dục tăng già hiện đại, được thành lập bởi Thiên phái Tào Khê Phật giáo Hàn Quốc. Ngôi trường Đại học Phật giáo này thành lập để giáo dục đào tạo nhân tài, những người sẽ cống hiến cho nhân loại với những việc phục hưng Phật giáo và phát huy giá trị tinh hoa Phật giáo, bảo tồn và phát huy cốt lõi của Thiên phái Tào Khê.



Ảnh: St

"Quy tắc thực hành":

- 2.1. Chúng ta thấm nhuần giáo lý quý báu của đức Phật.
- 2.2. Chúng ta sống theo lời dạy quý báu của đức Phật.
- 2.3. Chúng ta phổ biến giáo lý quý báu của đức Phật.

Đại học Tăng già Trung ương Phật giáo Hàn Quốc được thành lập với mục tiêu cung cấp nền tảng giáo dục vì sự phát triển bền vững cho sinh viên, giúp họ

phát triển toàn diện cả về kiến thức lẫn kỹ năng. Với sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, Đại học Tăng già Trung ương Phật giáo Hàn Quốc đã khẳng định được vị thế nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học tại Hàn Quốc.

Đại học Tăng già Trung ương Phật giáo Hàn Quốc chẳng những thu hút sinh viên quốc nội mà còn cả sinh viên quốc tế. Nhà trường có nhiều chương trình đào tạo đa dạng, phong phú hoá từ học vị Cử nhân đến hậu đại học Thạc sĩ và Tiến sĩ, đáp ứng nhu cầu học tập của nhiều đối tượng khác nhau. Đặc biệt, nhà trường quan tâm vào việc phát triển kỹ năng mềm và khả năng làm việc nhóm cho sinh viên, điều này rất quan trọng trong môi trường làm việc hiện đại.

3. Chương trình đào tạo

Các khoa và ngành đào tạo chính thức

Đại học Tăng già Trung ương Phật giáo Hàn Quốc đáp ứng nhiều chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực khác nhau, bao gồm Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin, Nghệ thuật và Thiết kế, cũng như Khoa học Xã hội. Mỗi khoa đều có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao, đảm bảo chất lượng giáo dục tốt nhất cho sinh viên.



Ảnh: St

Chuyên khoa Phật học

"Chuyên ngành Nghiên cứu Phật học và Nho gia" đã kế thừa nội dung giáo dục của các khoa Phật học và Nho gia hiện có với tư cách là một lĩnh vực chính đại diện cho nhà trường.

Chuyên ngành Di sản văn hoá

Chuyên ngành Di sản văn hoá, một chuyên ngành mới thành lập vào năm 2013, nhà trường đã đào tạo một nguồn nhân lực thực hiện các chức năng và vai trò độc đáo của Tự viện Phật giáo một cách chuyên nghiệp hơn.

Chuyên ngành Phật học và Kinh tế

Chuyên ngành Phật học và Kinh tế, là chuyên ngành trọng tâm của nhà trường, có vị thế chuyên ngành cốt lõi với lịch sử lâu đời nhất. Chuyên ngành này đang nỗ lực hết sức để chẳng những thực hiện thúc đẩy học thuật cần thiết, nhằm khôi phục vai trò ban đầu của nghiên cứu Phật học, còn tạo ra những kiến thức tiên tiến sẽ dẫn dắt xã hội tương lai. Dịch thuật kinh điển học, có nghĩa diễn dịch các kinh điển Phật giáo khác nhau, gồm tam tạng Thánh điển Phật giáo sang tiếng Hàn, phù hợp với xã hội hiện đại. Để đào tạo các chuyên gia dịch thuật kinh điển Phật giáo một cách chuyên nghiệp, chuyên ngành này có hệ thống giáo trình quy mô về các ý tưởng giáo lý cùng với sự hiểu biết sâu sắc về các kinh điển Phật giáo qua các ngôn ngữ như tiếng Phạn, tiếng Pali và chữ Hán.

Từ khi thành lập trường Đại học đến nay, đoàn thể tăng già thanh tịnh hoà hợp được giao nhiệm vụ quan trọng có vai trò bảo tồn, lưu truyền di sản vật thể và phi vật thể Phật giáo. Để thực hiện nhiệm vụ này, xã hội đang đòi hỏi Đoàn thể Phật giáo thanh tịnh hoà hợp phải nỗ lực nhiều hơn nữa về mặt chuyên môn, nhưng đáng tiếc là hiện nay Tăng đoàn Phật giáo Hàn Quốc đang thiếu trầm trọng về nguồn nhân lực chuyên môn để đảm đương phật sự này.

Chuyên ngành này được thành lập theo yêu cầu tích cực của Phật giáo, và nơi đây các học giả sẽ có thể tiếp thu kiến thức về Di sản văn hoá Phật giáo tổng thể, cũng như tìm hiểu các kế hoạch quản lý có hệ thống đối với tài sản văn hoá Phật giáo.

Tại đây, chương trình đào tạo được thiết kế linh hoạt, cho phép sinh viên lựa chọn các môn học phù hợp với sở thích và định hướng nghề nghiệp của bản thân. Ngoài ra, nhà trường cũng thường xuyên cập nhật chương trình học để phù hợp với xu hướng thị trường lao động hiện nay.

Chương trình Nghiên cứu sinh và hậu Đại học

Đại học Tăng già Trung ương Phật giáo Hàn Quốc có các chương trình hậu đại học đa dạng phong phú, bao gồm Thạc sĩ và Tiến sĩ. Các chương trình này chẳng những tập trung vào lý thuyết mà còn khuyến khích sinh viên tham gia vào các dự án nghiên cứu thực tế. Nghiên cứu sinh hậu đại học có cơ hội làm việc cùng với các vị giảng viên trong các dự án nghiên cứu, giúp họ tích lũy kinh nghiệm quý giá trước khi bước vào thị trường lao động.

Nhà trường có các trung tâm nghiên cứu chuyên sâu, nơi sinh viên có thể tham gia vào các nghiên cứu liên ngành, từ đó mở rộng tầm nhìn và kỹ năng của bản thân. Đó là một điểm cộng lớn cho những ai muốn theo đuổi hành trình học thuật hoặc nghiên cứu.

Chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên

Đại học Tăng già Trung ương Phật giáo Hàn Quốc có nhiều chính sách hỗ trợ tài chính khác cho sinh viên. Trường cung cấp các khoản vay học phí với lãi suất thấp, giúp sinh viên có thể tiếp cận giáo dục, khỏi phải lo lắng gì nhiều về tài chính. Bên cạnh đó, nhà trường đã tổ chức các buổi tư vấn tài chính để giúp sinh viên quản lý chi tiêu và lập kế hoạch tài chính hiệu quả.

Có thể sinh viên tham gia vào các công việc bán thời gian trong khuôn viên nhà trường để kiếm thêm thu nhập. Những công việc ấy không những giúp sinh viên có thuận duyên trong trang trải chi phí sinh hoạt lại còn giúp họ tích lũy kinh nghiệm làm việc tốt.

Cơ sở vật chất hiện đại

Các trung tâm nghiên cứu vượt hẳn trình độ phát triển chung. Đại học Tăng già Trung ương Phật giáo Hàn Quốc với niềm tự hào vì sở hữu các trung tâm nghiên cứu hiện đại, được trang bị đầy đủ thiết bị và công nghệ tiên tiến. Những trung tâm này chẳng những phục vụ cho việc giảng dạy lại còn là nơi sinh viên có thể thực hiện các dự án nghiên cứu của riêng mình.

Các phòng thí nghiệm và thực hành được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn trong quá trình học tập và hiệu quả cho sinh viên. Nhà trường thường xuyên tổ chức các hội thảo và hình thức thảo luận để sinh viên có cơ hội giao lưu và học hỏi các chuyên gia trong ngành.

Đội ngũ giảng viên và chất lượng giáo dục

Tiêu chuẩn giảng dạy và học thuật

Đại học Tăng già Trung ương Phật giáo Hàn Quốc đặt tiêu chuẩn cao trong việc tuyển dụng giảng viên. Tất cả giảng viên đều phải có trình độ học vấn cao, nhiều người trong số họ đã từng học tập và làm việc tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Điều ấy đảm bảo rằng sinh viên tiếp cận được sự hướng dẫn và giảng dạy chất lượng cao.



Ảnh: St

Chương trình giảng dạy tại nhà trường được thiết kế trên các phương pháp giảng dạy hiện đại, khuyến khích sinh viên tham gia tích cực vào quá trình học tập. Thường xuyên có các lớp học tương tác giữa giảng viên và sinh viên, giúp sinh viên phát triển tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề.

Sau khi tốt nghiệp & cơ hội nghề nghiệp

Quan hệ đối tác với các công ty quy mô lớn

Đại học Tăng già Trung ương Phật giáo Hàn Quốc có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều công ty và tổ chức lớn trong và ngoài nước. Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm và chương trình thực tập cho sinh viên, giúp học viên có cơ hội tiếp cận với các nhà tuyển dụng tiềm năng.

Nhờ vào mạng lưới quan hệ rộng khắp này, có thể sinh viên dễ dàng tìm cơ hội việc làm ngay sau khi tốt nghiệp ra trường. Nhiều sinh viên đã tìm kiếm được

việc làm tại các công ty quy mô lớn nhờ vào sự hỗ trợ từ nhà trường.

Dịch vụ hỗ trợ việc làm cho sinh viên

Đại học Tăng già Trung ương Phật giáo Hàn Quốc cung cấp dịch vụ hỗ trợ việc làm cho sinh viên, bao gồm tư vấn nghề nghiệp, viết CV xin việc làm và chuẩn bị phỏng vấn. Nhà trường đã tổ chức các ngày hội việc làm, nơi sinh viên trực tiếp gặp gỡ các nhà tuyển dụng và tìm hiểu về cơ hội nghề nghiệp.

Dịch vụ này chẳng những giúp sinh viên tự tin hơn khi mạnh dạn đặt chân cất bước vào thị trường lao động, lại giúp họ xác nhận rõ hơn về định hướng nghề nghiệp của bản thân.

Viết dịch: **Thích Vân Phong**

Nguồn: <https://admission.sangha.ac.kr>